



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอรับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๗๖/๒๕๖๐

ด้วย นายธัญพิสิษฐ์ ใจปานน้ำ ผู้ร้อง อายุ ๕๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๒๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองสาม อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวนารินทร์ คำแก้ว โดยมีได้จดทะเบียนสมรส ณ บ้านเลขที่ ๒๕/๒๔๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีบุตรร่วมกัน ๑ คน คือ เด็กชายธนบดี ใจปานน้ำ ผู้เยาว์ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๔ เดือนเศษ ขณะที่เด็กชายธนบดีเกิดผู้ร้องไม่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนคนเกิดด้วยตนเอง หากแต่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แจ้งเกิดต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในการนี้ผู้ร้องก็รู้เห็นและยินยอมให้ผู้แจ้งการเกิดแจ้งต่อนายทะเบียนคนเกิดว่าผู้ร้องเป็นบิดาของเด็กชายธนบดี ซึ่งเกิดกับนางสาวนารินทร์ ผู้ร้องและนางสาวนารินทร์ก็ยินยอมให้เด็กชายธนบดีใช้ชื่อสกุล “ใจปานน้ำ” อันเป็นชื่อสกุลของผู้ร้องนับตั้งแต่เกิดเป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบันนี้ และปัจจุบันเด็กชายธนบดีก็พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๒๔๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อันเป็นถิ่นกำเนิดของบิดามารดา และภายหลังเด็กชายธนบดีเกิดผู้ร้องก็ได้อยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวนารินทร์มาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ซึ่งบรรดาญาติพี่น้องของผู้ร้องและนางสาวนารินทร์ ตลอดจนประชาชนบ้านข้างเคียงก็ทราบโดยทั่วกันว่าผู้ร้องเป็นบิดาของเด็กชายธนบดีและผู้ร้องก็ได้ให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ให้การศึกษาอบรมบ่มนิสัย ให้ที่อยู่อาศัยตลอดจนเครื่องนุ่งห่มแก่เด็กชายธนบดีตามฐานะของตนตลอดมาเช่นกัน ต่อมาผู้ร้องมีความประสงค์จะจดทะเบียนรับเด็กชายธนบดีเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องกับนางสาวนารินทร์ได้เดินทางไปยังสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียน ปรากฏว่านายทะเบียนท้องถิ่นปฏิเสธไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมให้ตามคำขอได้ โดยให้เหตุผลว่าเด็กชายธนบดีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่นายทะเบียนจะจดทะเบียนเป็นบุตรให้ตามคำขอได้ จึงแนะนำให้ผู้ร้องไปร้องต่อศาล เพื่อขอศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชายธนบดีเสียก่อน จึงจะดำเนินการจดทะเบียนรับรองบุตรให้ตามคำขอได้ และในการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรในครั้งนี้ นางสาวนารินทร์ คำแก้ว มารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชายธนบดีได้ให้ความยินยอมไว้ด้วยแล้ว ผู้เยาว์ให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องจึงนำคดีนี้มาร้องขอต่อศาล ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด ขอศาลได้โปรดนัดไต่สวนคำร้องและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชายธนบดี ใจปานน้ำ หรือให้เด็กชายธนบดีเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องและให้ผู้ร้องมีอำนาจปกครองบุตรตลอดจนให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยบิดาและบุตรได้ตามกฎหมายต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายสิญญ โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี